

สพฐ.สำรวจผู้ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเพื่อจัดเตรียมการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดำเนนงผู้อำนวยการสถานศึกษาและรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นำเสนอเมื่อ : 25 ต.ค. 2566

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำรวจผู้ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเพื่อจัดเตรียมการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดำเนนงผู้อำนวยการสถานศึกษาและรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นหน่วยงานที่ รับผิดชอบ
ในการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มอบหมาย ให้
สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ ดำเนินการพัฒนาศู ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด นั้น

ในการนี้ เพื่อให้การจัดเตรียมการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดำเนนง
ผู้อำนวยการสถานศึกษาและรองผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามกรอบอัตราที่กำหนด
สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ จึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา ดำเนินการ
กรอกรายละเอียดแจ้งขอมูลรายชื่อและจำนวนผู้ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง ณ วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๖ ในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสถานศึกษาและรองผู้อำนวยการสถานศึกษา แบบฟอร์ม QR Code ดังแนบ จัดส่งไฟล์ Excel
ไปยังสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ ทาง E-Mail ภายในวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖
เพื่อเตรียมความพร้อมในการวางแผนการพัฒนา ต่อไป

ด่วนที่สุด



ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ ๑ ๕๙๖๑

ถึง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ ในการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มอบหมาย ให้ สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ ดำเนินการพัฒนา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด นั้น

ในการนี้ เพื่อให้การจัดเตรียมการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษาและรองผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามกรอบอัตราที่กำหนด สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ จึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดำเนินการ กรอกรายละเอียดแจ้งข้อมูลรายชื่อและจำนวนผู้ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง ณ วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๖ ในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษาและรองผู้อำนวยการสถานศึกษา แบบฟอร์ม QR Code ดังแนบ **จัดส่งไฟล์ Excel** ไปยังสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ ทาง E-Mail : obec๕๖๕๑@gmail.com ภายในวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เพื่อเตรียมความพร้อมในการวางแผนการพัฒนา ต่อไป

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน



สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ
กลุ่มวิจัยและพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคล
โทร ๐ ๒๒๘๘ ๕๖๕๑

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

ที่มา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน